

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc bên lề hội nghị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều ngày 22/9, UBND tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KOSME) tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc. Dự hội nghị, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo một số sở, ngành.

Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Vũ Tùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc và ông Kim Hak-Do, Giám đốc KOSME. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện KOSME và các nhà đầu tư Hàn Quốc. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đã trở thành tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, hạ tầng đang được tập trung đầu tư hoàn thiện để kết nối thuận lợi với Hà Nội, Hải Phòng và với sự cố gắng đó đã đưa Thái Bình trở thành địa phương được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến với những lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên sẵn có. Ngoài ra, Thái Bình còn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình, là địa bàn đặc biệt được hưởng mức ưu đãi đầu tư cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam; tình hình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp và các khu chức năng trong Khu kinh tế theo hướng hiện đại, thuận lợi phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư; đồng thời, tỉnh cũng có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, sẵn sàng

phục vụ các nhà đầu tư với thuận lợi cao nhất, quan tâm giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án tại Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng chào đón các nhà đầu tư, các đối tác Hàn Quốc đến nghiên cứu, khảo sát cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Thái Bình.

Giới thiệu về tiềm năng và thế mạnh thu hút đầu tư của Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thông tin: Thái Bình là tỉnh đồng bằng nằm trong tuyến hành lang kinh tế ven biển, kết nối các khu kinh tế của khu vực đồng bằng Bắc Bộ, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 110km và giáp với thành phố Hải Phòng, là vùng đất giàu truyền thống, hiện lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, là quê hương của làn điệu chèo và múa rối nước, người dân cần cù, chịu khó và trình độ học vấn cao. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện, ngang tầm với các lĩnh vực, đặc biệt trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phát triển kinh tế vừa bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,68%, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; 6 tháng đầu năm, GRDP đạt mức tăng trưởng 9,49%, cao hơn bình quân chung cả nước, xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 6/10 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Hầu hết các ngành sản xuất, kinh doanh đã

trở lại trạng thái bình thường; đặc biệt, sản xuất công nghiệp tăng 18,2%, xếp thứ 3 các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, đại diện một số nhà đầu tư Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư vào Thái Bình; đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp làm rõ một số vấn đề các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm như: Cơ chế ưu đãi khi đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, thuê đất, cung cấp năng lượng, kế hoạch xây dựng hạ tầng đồng bộ như khu đô thị, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí chất lượng cao phục vụ các chuyên gia, nhà đầu tư, kế hoạch hỗ trợ của tỉnh đối với mô hình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nhân lực công nghiệp và doanh nghiệp, sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các mặt hàng, sản phẩm vào địa phương...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và KOSME trong quá trình tổ chức hội nghị đồng thời bày tỏ hy vọng ngay sau hội nghị nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực có thể mạnh của hai bên sẽ được mở ra và Thái Bình sẽ có cơ hội đón tiếp nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư tại tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mỗi quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và các đối tác Hàn Quốc nói riêng ngày càng phát triển.

MINH HƯƠNG

QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quản trị, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gồm 6 chương, 34 điều quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ. Quy định này áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không quá hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định đây là những văn bản mới, quan trọng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây về công tác cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ chiếm vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiên cứu, quán triệt và tổ chức tham mưu, thực hiện nghiêm các quy định trên. Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc để Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp hướng dẫn, phối hợp, bảo đảm thực hiện đồng bộ, đúng theo quy định mới đã đề ra.

THU THỤY

BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sản xuất hàng thủ thêu Chi nhánh Thái Bình nộp 325 tỷ đồng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của ngành thuế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân nói riêng đã chủ động vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từ đó đóng góp tích cực vào nguồn thu cho ngân sách. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành thuế tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách pháp luật về thuế,

đặc biệt là các chính sách thuế mới để người nộp thuế hiểu và chấp hành; bám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, trên cơ sở đó phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế; triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ về thuế cho người nộp thuế đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng khẩu hiệu hành động của ngành thuế: "Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới"; tạo hành lang thông thoáng, minh bạch, công khai, tạo sự công bằng trong thực hiện các chính sách thuế giữa những người nộp thuế.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục

khó khăn, khai thác triệt để các nguồn lực đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, trên cơ sở đó kê khai và nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách.

Nhân dịp này, 47 tập thể, cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021 và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong triển khai hóa đơn điện tử được biểu dương, khen thưởng.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT II NĂM 2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2022 với số lượng và vị trí sau:

Mã vị trí	Vị trí tuyển dụng	Số lượng
01	Tin dụng	02
02	Kế toán	01
05	Thủ quỹ	01
	Lái xe	01

I. Điều kiện tiêu chuẩn của ứng viên
 Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Agribank.
 Ứng viên tốt nghiệp từ Đại học hệ chính quy trở lên (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học) chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế,...).
 Đối với ứng viên tuyển dụng vị trí lái xe phải có Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng theo quy định của Nhà nước.
 * Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

II. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (Mẫu lấy trên Website của Agribank).
2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao văn bằng, bằng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Bản sao Giấy phép lái xe (đối với vị trí tuyển dụng lái xe).
4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản sao).
5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Giấy tờ khác (nếu có).

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Hội trường tầng 4, Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình, số 297, đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.
2. Thời gian nhận hồ sơ: đến sáng ngày 01/10/2022 (Sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h).
Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn.

IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
 Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết, thi phỏng vấn.
 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
 Địa điểm: Trụ sở Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình (hội trường tầng 5), Số 297, đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình (Thi chuyên môn nghiệp vụ). Đối với lái xe sẽ thông báo sau.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG AGRIBANK CN BẮC THÁI BÌNH

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH THÁI BÌNH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT II NĂM 2022

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng lao động đợt II năm 2022 với số lượng và vị trí sau:

Mã vị trí	Vị trí tuyển dụng	Số lượng
01	Tin dụng	05
02	Kế toán	03
05	Thủ quỹ, kiểm ngân	01

I. Điều kiện tiêu chuẩn của ứng viên:

1. Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tin dụng, kế toán): Yêu cầu tốt nghiệp từ Đại học hệ chính quy trở lên (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên đại học) chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...).
2. Đối với ứng viên dự tuyển vị trí thủ quỹ, kiểm ngân: Yêu cầu tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế,...).
- * Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học: Ứng viên tuyển dụng phải đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Agribank.

II. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh (Mẫu lấy trên Website của Agribank hoặc lấy trực tiếp tại điểm nhận hồ sơ).
2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh), có xác nhận của địa phương trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
3. Bản sao văn bằng, bằng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản sao).
5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
6. Giấy tờ khác (nếu có).

III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tổng hợp (tầng 3) Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình, số 150 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 02273 833 086.
2. Thời gian nhận hồ sơ: Đến sáng ngày 01/10/2022 (Sáng từ 8h - 11h30; chiều từ 13h30 đến 17h; các ngày từ thứ hai đến sáng thứ bảy).
- Ghi chú: Không nhận hồ sơ nộp thay, nộp hộ, hồ sơ quá hạn.*

IV. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
 Thi tuyển được thực hiện qua các vòng: Sơ tuyển hồ sơ, thi viết, thi phỏng vấn.
 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
 Địa điểm: Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Bình (hội trường tầng 7), Số 150, đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG AGRIBANK CN TỈNH THÁI BÌNH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/9

Thế giới: Hơn 618,7 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 22/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 618,7 triệu ca, trong đó hơn 6,53 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có gần 1.300 bệnh nhân khỏi bệnh
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế ngày 22/9 cho biết có 1.928 ca mắc mới, giảm hơn 300 ca so với hôm qua; trong ngày có gần 1.300 bệnh nhân khỏi, không có trường hợp nào tử vong.

Trong ngày, có 77.933 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 259,7 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 123 ca.

Thái Bình: Các cơ sở y tế tuyển tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế tuyển tỉnh, tuyến huyện tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 47 bệnh nhân.

Tính đến hết ngày 21/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 93,61%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 54,11%.

ĐẶNG ANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 / 0914.590.476 / 0227.3831.885

QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Điều 9, Điều 42 Luật Phá sản;
 Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc phá sản thụ lý số 02/2022/TLST-PS ngày 30/3/2022 theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình; Địa chỉ: Số nhà 10, tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đối với chính Công ty.

Xét thấy, có các căn cứ chứng minh Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình mất khả năng thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình; Địa chỉ: Số nhà 10, tổ dân phố số 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
2. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản: Ông Vũ Việt Hưng.
3. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng báo, đăng tải thông tin về Quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy báo đòi nợ cho Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy (Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), trong đó nêu cụ thể các khoản nợ, số nợ đến hạn và chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và không có bảo đảm mà doanh nghiệp phải trả. Kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ đó. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp của chủ nợ ký tên. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.
4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.